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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 ประจำปี พ.ศ.๒๕66 

วันพฤหัสบดีที ่ 17  สิงหาคม  2๕66  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 

************** 

ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
1.1 แจ้งประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่                     

อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และเชิญนายมังกร              
ชื่นสนธิพันธุ์ ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเข้ารับหน้าที ่

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ  
        สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันศุกร์ที ่31 มีนาคม 2566 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนน พร. ถ 1-0022              

เพ่ือดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) กม. 566+610 
ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย -เชียงราย -เชียงของ สัญญาที่  1                   
ช่วงเด่นชัย-งาว 

    5.2 ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่หนึ่ง) 

5.3  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน 
จงัหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2565 

   5.4 เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ 
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 
5.5  ญัตติการแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่  
5.6 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5.7 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย         

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 5.8 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

   

ระเบยีบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
 

* * * * * * * * * 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่   

2 นายโชคชัย พันศิริวรรณ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1   

3 นายวังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2   

4 นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธ ุ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  

5 นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 2  
6 นางมยุรี ยาวิชัย 

 
ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  

7 นายยุทธพันธุ์ บรรลือ 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 4  
8 นายผิน สิงห์เทพ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
9 นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  

10 นางสุขาวดี  วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
11 นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
12 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  
13 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 1  
14 นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง            

เขต 2 
เขต 2  

15 นายแสงสว่าง เสือขำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 1  
16 นายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  
17 นางสาวพยอม ขุนชุ่ม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
18 นายสนิท เวียงนาค ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 1 
 เขต 1  

19 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 1 

 เขต 2  
20 นายอรรถพล คำมีสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

21 นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

22 นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

23 นายปฏิพล จอมดวง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 2  

24 นางธนินจิตรา ศุภศิร ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอหนองม่วงไข่ เขต 1  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

6 นางทิตติยา สุกใส เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

7 นายพักรบ หิรัณยรัศมี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
8 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง 
9 นายสมาน สงกอก ผู้อำนวยการกองช่าง 

10 นายธนวัฒน ์ สนธ ิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

11 นางสิริดา   นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
12 นางสาวณัฐมน สุดแดน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รกัษาราชการแทน  

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

13 นางสาวปวีณา ใจกระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดแพร ่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 
 14 นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
บ้านไผ่ย้อย 
 15 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
 16 นางสาวจุฬารัตน์         

ยะปะนัน 
ยะปะนัน หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 

17 นางณิชาภัทร เกิดสุขโข หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
18 นายฤทธิพงษ์ ถนอม หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
19 นายประสพ สีนุย หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้างและซ่อมบำรุง 
20 นายธวัชชัย จีกัน หวัหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
21 นายรณรงค์ แก้วกันทะ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
22 นายสุรพงษ์ มาตรมนตรี หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
24 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
25 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

26 นางสาวนวพร เชี่ยวชาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
27 นางสาวพรพนา สุทธิบัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
28 นางกัญจน์รัตน์ ถิ่นทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
29 นางขวัญดาว แก้วมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
30 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
31 นายเกียรติศักดิ์ ขันคำนันต๊ะ นายช่างโยธาอาวุโส 
32 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
33 นางสาวจิราวรรณ เครือวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
34 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
35 นายพิทักษ์ ฟุ้งทวีวงษ์ ผู้จัดการงานสะพานก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-

เชียงราย-เชียงของ 

36 นายเดชา จันทรโชตะ พนักงานเทคนิค 8 การรถไฟ 
37 นายมนต์ชัย พิทักษ์ทรัพย์สิน ผู้จัดการโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-

เชียงราย-เชียงของ 
38 นายดิศพงษ์ ชูจิต ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-

เชียงราย-เชียงของ 
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เริ่มการประชมุ เวลา 09.30 น. 

นางทิตติยา  สุกใส  เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดแพร่                  
เลขานุการสภา อบจ.แพร ่ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่ านสมาชิกสภา                
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้  ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 แล้ว 

   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม     
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 
. 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ ...จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย... 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เชิญนั่งครับ  
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕66 

นางทิตติยา  สุกใส  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุม   
เลขานุการสภา อบจ.แพร่   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี    
. พ.ศ.๒๕66 

 ตามที่  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่                    
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 
2566 ที่ประชุมมีมติกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี            
พ.ศ.2566 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน นั้น 
. อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด                       
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ.2562 มาตรา 24 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 
ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เริ่มต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 
2566 ถึง วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 มีกำหนด 45 วัน จึงประกาศ    
มาเพ่ือทราบ 

   ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 
   นายวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

 

 



๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   เรี ยนท่ านสมาชิ กสภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วั ดแพ ร่                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน              
ประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
เพ่ื อพิจารณาร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ.2567 พร้อมกับญัตติและเรื่องต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ 
.   จึ งขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่                 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน                   
ในเขตเลือกตั้งแต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และ               
งานด้านตรวจสอบ ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่         
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบั ติ
ภารกิจสำคัญดังกล่ าว ขอให้ ทุกท่านได้ โปรดปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็ม
ความสามารถ การอภิปราย การซักถามหรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ 
ควรเป็นเรื่องที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่  ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทาง                     
ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บดันี้ 

วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ  
 และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีเรื่องจำเป็นต้อง
ขอเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 1 ญัตติ คือ ญัตติขออนุญาต             
เข้ าพ้ื นที่ ขององค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  ถนน พร. ถ 1 -0022                
เพ่ือดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) กม. 566+610                  
ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 
ช่วงเด่นชัย-งาว และขอบรรจุญัตตินี้ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 สำหรับ
ญัตติอ่ืนๆ จะขยับลงไปตามลำดับ  
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบการเพ่ิมญัตติและเปลี่ยนลำดับ            
ในระเบียบวาระท่ี 5      

 ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร ่ เห็นชอบ จำนวน ๒3  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เหน็ชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เห็นชอบการเพ่ิมญัตติและเปลี่ยนลำดับในระเบียบวาระที่ 5 ดังนี้      
ประธานที่ประชุม  5.1 ญัตติขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

ถนน พร. ถ 1-0022 เพ่ือดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางรถไฟ 
(Overpass) กม. 566+610 ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-
เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว 



๖ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ       5.2 ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา อบจ.แพร่   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประธานที่ประชุม   (วาระที่หนึ่ง) 

  5.3 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2565 

    5.4 เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 

  5.5 ญัตติการแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ สถาบันพัฒนา 
ผู้นำท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

  5.6 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 

  5.7 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่  
 5.8 ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

 กระผมขอเขา้ระเบยีบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระท่ี 1 ข้อ 1.1 
ประธานสภา อบจ.แพร่  1.1 แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ประธานที่ประชุม จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที ่1 กรณแีทนตำแหน่งที่ว่าง และ 
 เชิญนายมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร            
. ส่วนจังหวัด ก่อนเข้ารับหน้าที ่

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการ                 
การเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖6 และ 

  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา ๑๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การ             
บริหารส่วนจังหวัด... 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญนายมั งกร ชื่นสนธิพันธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ประธานสภา อบจ.แพร่ ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1 ปฏิญาณตน ในที่ประชุม 
ประธานที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเข้ารับหน้าที่ครับ 
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นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก        
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ   
.    และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  ข้าพเจ้านายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                 
.จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้      
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และ
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน      

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   2.1 รบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
ประธานสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันศุกร์ที่  31
ประธานที่ประชุม มีนาคม 2566 

   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม
 ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมอืครับ  
     มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
ประชุม     สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี              
พ.ศ.2566 เมือ่วันศุกร์ที ่31 มีนาคม 2566  

    ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร ่ เห็นชอบ จำนวน ๒3  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เหน็ชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
       

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา         
ประธานสภา อบจ.แพร่. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี                    
ประธานทีป่ระชุม. พ.ศ.2566 เมือ่วันศุกร์ที ่31 มีนาคม 2566 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถ้าม 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิน่ตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร ่  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
ประธานสภา อบจ.แพร่   ข้อ 5.1 ญัตติขออนุญาตเขา้พ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประธานที่ประชุม ถนน พร. ถ 1-0022 เพ่ือดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางรถไฟ
  (Overpass) กม. 566+610 ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-         
  เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว   
    ขอเชิญท่านนายกฯ ครบั 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดแพร่ ถนน พร. ถ 1-0022 เพ่ือดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ
ข้ามทางรถไฟ (Overpass) กม. 566+610 ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ 
สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว 
  จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เห็นชอบในการ 
ดำเนินการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ส่งให้สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว  
  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอเชิญทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-
ประธานที่ประชุม เชียงราย-เชียงของ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
   

นายเดชา  จันทรโชตะ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
พนักงานเทคนิค 8 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร         
ตัวแทนหน่วยงานการรถไฟ ส่วนจังหวัดแพร่ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายเดชา  จันทรโชตะ พนักงานเทคนิค ๘ ได้รับมอบหมาย
จากนิติกรโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ              
มาเป็นตัวแทนหน่วยงานการรถไฟ นำเสนอรูปแบบการก่อสร้างสะพาน       
. 

 
        .  



๙ 
 

นายเดชา  จันทรโชตะ Overpass ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว กม. 566+610 บริเวณถนน พร. ถ 1-0022 
ซ่ึงถนนดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ทางการรถไฟจึงได้ทำหนังสือขออนุมัติ เพ่ือดำเนินการก่อสร้างสะพาน
ดังกล่าว โดยรูปแบบการก่อสร้างสะพาน จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอ              
ให้ทีป่ระชุมได้รับทราบต่อไปครับ 

 

นายมนต์ชัย  พิทักษ์ทรัพย์สิน   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ทางรถไฟ ส่วนจังหวัดแพร่ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายมนต์ชัย พิทักษ์ทรัพย์สิน ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง 
ทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ขอชี้แจงเรื่องการก่อสร้างสะพาน 
Overpass ซึ่งตัดกับถนนสาย พร. ถ 1-0022 กม. 566+610 ถนนเดิม
เป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร เป็นถนนทางเข้าบ้านนันทาราม 
ทางการรถไฟจะก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณ ตรงจุดนี้ ความยาว
ทั้งหมด 360 เมตร 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.50 เมตร มีทางเท้า
กว้างข้างละ 1.50 เมตร รวมทั้งหมดสะพานกว้าง 10 เมตร แผนงาน               
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างต้นปี พ.ศ.2567 ครับ 

 

นายพิทกัษ์  ฟุ้งทวีวงษ ์   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ผู้จัดการงานสะพานก่อสร้าง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ทางรถไฟ ส่วนจังหวัดแพร่ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายพิทักษ์  ฟุ้งทวีวงษ์ ผู้จัดการงานก่อสร้างทางรถไฟ   
สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จุดที่การรถไฟจะก่อสร้าง 2 จุดที่พาดผ่าน
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สาย พร. 3095 
บริเวณแม่น้ำแม่คำมี อีก 1 จุด ถนน สาย พร ถ 3084 บริเวณบ้านร่องเย็น 
2 จุดนี้เป็นการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามสะพานรถยนต์ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบ          
กับทรัพย์สินของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทางหน่วยงานการรถไฟ          
ขอเรียนชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านผู้ที่ เกี่ยวข้องที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบครับ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ                 
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 อยากจะสอบถามทางการรถไฟว่าพอจะมีรูปให้ดูหรือไม่ สะพาน
ข้ามอย่างไร ส่วนสูงของสะพานที่สูงจากระดับถนนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่กี่เมตร รถบรรทุกใหญ่สามารถผ่านได้หรือไมค่รับ  
 
 

 



๑๐ 
 

นายมนต์ชัย พิทักษท์รัพย์สิน   สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ Overpass ตรงบริเวณถนนสาย            
พร ถ. 1-0022 ตำบลแม่หล่าย บริเวณใกล้ๆ กับโรงเรียนสอนขับรถ 
ทางเข้าบ้านนันทาราม สะพานยาว 360 เมตร มี 2 ช่องจราจร ความกว้าง
ช่องละ 3.50 เมตร มีทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร มียูเทิร์นลอดใต้สะพาน 
รูปแบบมีลักษณะตามรูป มี clearance รถไฟรอดอยู่ประมาณ 7.00 เมตร              
รอดใตส้ะพานรูปแบบตามนี้ จะทับกับถนนเดิมครับ 

นายก อบจ.แพร่   เป็นทางรถไฟลอด แต่ถนนด้านบนนั้นเป็นถนนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่หรือไม่ 

นายมนต์ชัย พิทักษท์รพัย์สิน   ใช่ครับ 
   

นายก อบจ.แพร่   หมายความว่าถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับผลกระทบ
ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ผลกระทบอะไรทั้งสิ้น หมายความว่าท่านต้องทำถนน             
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นสะพานใช่หรือไม่ 

นายมนต์ชัย พิทักษท์รัพย์สิน   ใช่ครับ 
 

นายก อบจ.แพร่  ทั้ง 3 จุดเลยหรือไม่ 

นายมนต์ชัย พิทักษท์รัพย์สิน   1 จุดครับ ที่ทำตามแนวถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

นายเดชา  จันทรโชตะ  ขอเรียนให้ทราบว่ารูปแบบการก่อสร้างเป็นก่อสร้างสะพาน                    
ทางรถยนต์ข้ามทางรถไฟ รถไฟอยู่ด้านล่างรถยนต์อยู่ด้านบน 2 รูปแบบ             
ที่จะขออนุญาต คือ จะเป็นสะพานรถไฟข้ามถนนรถยนต์ ถนนอยู่ด้านล่าง
รถไฟอยู่ด้านบนจะกลับกัน จะไม่กระทบกับถนนเดิม แต่จะข้ามผ่านถนน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 2 จุด 

นายก อบจ.แพร่  กรณีจุดที่  1 ทางการรถไฟต้องทำหนังสือมาให้ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่อนุญาต เพราะเป็นทรัพย์สินของทางราชการ 

 

นายมนต์ชัย พิทักษท์รัพย์สิน  ดำเนินการแล้วครับ 
 

นายก อบจ.แพร่  ผมต้องขอไปศึกษาก่อนว่าจะต้องมีการจ่ายชดเชยอะไรกันหรือไม่ 
เข้าใจแต่เป็นห่วงในด้านกฎหมายเท่านั้นเอง 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม
ประธานสภา อบจ.แพร่ เพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ                    
ประธานที่ประชุม  เชิญท่านยุทธพันธุ์  บรรลือ ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

นายยุทธพันธุ์  บรรลือ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายยุทธพันธุ์  บรรลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 4 
 ผมอยู่ในพ้ืนที่โดยตรง ในสเตชั่น 566+610 ตรงนี้น่าจะหลุด
สะพานข้ามคันคลองเข้าไปในหมู่บ้านใช่หรือไม่ สะพานตรงนี้ไปเชื่อมกับ
สะพานคันคลองหรือไม ่ 

 

นายมนต์ชัย พิทักษท์รพัย์สิน  เลยคันคลองชลประทานไปครับ 
 

นายยุทธพันธุ์  บรรลือ  แสดงว่า 360 เมตร ของสะพาน แปลนตรงนี้เข้าเชื่อมสะพาน
หรือไม่ หรือมตีรงกลางก่อน 

นายมนต์ชัย พิทักษ์ทรัพย์สิน  เข้าเชื่อมกับสะพานเดิมของชลประทาน แต่ว่าเชิงลาดจะสิ้นสุด 
ลงบริเวณแถวๆ นั้น ก่อนที่จะถึงชลประทาน 
 

นายยุทธพันธุ์  บรรลือ  ผมไม่มีอะไรครับ ผมเป็นห่วงพ่ีน้องประชาชนในการสัญจรไปมา 
เพราะถนนเส้นนี้เขาใช้กันมาก อย่างไรก็ตามช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ
พ่ีน้องประชาชนด้วยครับ 

นายก อบจ.แพร่  จะต้องทำเป็นทางเบี่ยงใช่หรือไม ่ระหว่างก่อสร้าง   

นายมนต์ชัย พิทักษท์รพัย์สิน  ระหว่างการก่อสร้างบริเวณถนนเดิม การรถไฟจะทำให้มีการ
สัญจรเป็นปกติครับ 

นายก อบจ.แพร่  ต้องขอขอบคุณการรถไฟ ที่กรุณาให้ค่าเวนคืนและอำนวยความสะดวก
ต่างๆ จนไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินเลย ทุกคนรู้สึกดี ต้องขอขอบคุณ             
ไว้นะที่นี้ด้วยครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านนายกฯ ครบั           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม                 
ประธานที่ประชุม ขอเรียนเชิญครบั  
   ถ้าไมม่ีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติการขออนุญาตเข้าพ้ืนที่                  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนน พร. ถ 1-0022 เพ่ือดำเนินการ
ก่อสร้ างทางยกระดับข้ามทางรถไฟ  (Overpass) กม . 566+610                   
ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 
ช่วงเด่นชัย-งาว  
 ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั  
 
 
 
 



๑๒ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ สรุปว่าทีป่ระชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตตกิารขออนุญาต 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เข้าพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถนน พร. ถ 1 -0022 
ประธานที่ประชุม เพ่ื อ ด ำ เนิ น ก ารก่ อ ส ร้ า งท างยกระดั บ ข้ าม ท างรถ ไฟ  (Overpass)                        
 กม. 566+610 ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-             
 เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว  
     ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 
 

ประธานสภา อบจ.แพร่   ข้อ 5.2 ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประธานที่ประชุม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่               
.  (วาระที่หนึ่ง)   
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่ อีกครั้งหนึ่ ง ฉะนั้น                 
ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และ สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง   
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 607,31๓,906.49  บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จำนวน 751,572,573.28  บาท 

  1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 130,748,083.01  บาท   
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ไดเ้บิกจ่าย  
     จำนวน - โครงการ จำนวน             -              บาท   
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอ่หนี้ผูกพัน 

    จำนวน 43 โครงการ จำนวน  13,618,578.00  บาท  
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน  61,880,000.00  บาท     

   

 

 

 



๑๓ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 
นายก อบจ.แพร่  2.1 รายรับจริง  จำนวน  413,798,807.0๐ บาท  ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร จำนวน   18,572,372.๓0  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     
    จำนวน     ๙64,924.๕5  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน    ๒,522,006.๓6  บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        ไม่มี 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน   2๒,737,238.13  บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จำนวน   20,๓30,690.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 279,851,075.๖6  บาท 
    หมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป จำนวน 111,120,500.00  บาท
  2.2 เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  
     จำนวน   ๕๗,088,272.22  บาท 

 2.3 รายจ่ายจริง  จำนวน  367,363,283.53 บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง จำนวน   33,148,060.55  บาท 
   งบบุคลากร จำนวน 131,226,407.6๐  บาท 
   งบดำเนินงาน จำนวน 109,690,247.91  บาท 
   งบลงทุน จำนวน   90,327,317.๔7  บาท 
   งบเงินอุดหนุน จำนวน   92,971,250.00  บาท 
   งบรายจ่ายอืน่ จำนวน             -          บาท 
 

  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค/์เฉพาะกิจ  
     จำนวน   ๕๗,๐88,272.22  บาท 
 

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
     จำนวน   ๒๖,207,522.80  บาท 

   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ไม่มี  
   2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู ้  ไม่มี 

   

     โดยมีหลกัการดังนี ้
 ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

จำนวน 482,000,000.00 บาท แยกรายละเอียดตามหมวดรายได้ ดังนี้ 
  1. รายได้จัดเก็บเอง  แยกเป็น 

- หมวดภาษีอากร จำนวน     20,400,000.00  บาท 
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  

  จำนวน       1,550,000.00  บาท 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน       ๓,032,000.00  บาท 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน          ๒5๐,๐00.00  บาท 
- หมวดรายได้จากทุน จำนวน            20,000.00  บาท 

   รวมรายได้จัดเก็บเอง      25,252,๐00.00 บาท   
 
 



๑๔ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ  2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แยกเป็น 
นายก อบจ.แพร่   - หมวดภาษีจดัสรร จำนวน   287,200,000.00  บาท  
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  287,200,000.00  บาท 

  3. รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แยกเป็น   
  - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน    169,548,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
   ๑69,548,๐๐๐.๐๐ บาท 
    

   รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น      ๔82,0๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  

 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น      482,0๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 แยกรายละเอียดตามด้านและแผนงาน  ดังนี้ 

 ด้านบริหารงานทั่วไป                            110,172,8๐๐.๐๐  บาท 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   106,590,4๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน      3,582,400.00   บาท 

 ด้านบริการชุมชนและสงัคม                     21๓,124,30๐.๐๐  บาท 
   แผนงานการศึกษา  3  83,982,00๐.๐๐  บาท 
  แผนงานสาธารณสุข  3  94,281,6๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์  3  ๑๗,774,2๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน  3 9 6,๖22,0๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    6,900,0๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   1๓,56๔,5๐๐.๐๐  บาท  
  ด้านการเศรษฐกิจ                            125,335,30๐.๐๐  บาท 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1๒4,705,30๐.๐๐   บาท 
  แผนงานการเกษตร            630,๐๐๐.๐๐   บาท 
 ด้านการดำเนนิงานอ่ืน                             3๓,367,6๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานงบกลาง                                  33,367,6๐๐.๐๐   บาท 
  

                                                                                เหตุผล 
 เพ่ื อใช้ ในการดำเนิ น งานตามนโยบายของคณ ะผู้ บ ริห าร                  
ที่ ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ – 25๗๐) ของ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงเสนอ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
 ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพ่ือที่จะให้ผู้อำนวยการกองคลัง
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้รับทราบในรายละเอียดต่างๆ ครับ 

 

 



๑๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านนายกฯ ครบั  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 
ประธานที่ประชุม   
    

นายเมธภีพัทธ์  สุขทั่วญาติ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ผู้อำนายการกองคลัง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร           
. ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
  ขออนุญ าตชี้ แจงเกี่ ยวกับตัว เลขเงินสะสม ที่ ทุ กท่ าน เห็ น               

ในคำแถลงงบประมาณแล้วอาจจะดูมีมากถึง 751,572,573.28 บาท  
แต่จริงๆ แล้วเป็นตัวเลขของเงินสะสมทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 256๖ 
ซึ่ ง 751,572,573.28 บาทนี้  จะถูกหักและบวกไปตามเลขและ           
ชื่อบัญชี ที่เป็นไปตามการทำบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในรายการแรกท่ีจะต้องถูกหัก คือ เป็นลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด                  
3,344,200.12 บาท เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 50,315,942.53 บาท เป็นสินทรัพย์สุทธิ 474,506,101.32 บาท 
เป็นเงินฝากกระทรวงการคลัง 494,140.00 บาท รวมรายการหักทั้งสิ้น
528,660,383.97 บาท และจะต้องบวกเงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตร      
และสหกรณ์การเกษตรระยะยาว 61,880,000.00 บาท  ดังนั้น             
ในเงินสะสมที่เป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสด จะนำมาหักออกจาก              
751,572,573.28 บาทนี้  เพราะฉะนั้น จะคงเหลือเงินสะสมสุทธิ            
ที่เป็นวงเงินที่สามารถใช้ได้ 284,792,189.31 บาท นอกจากนั้นก็ยัง           
ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ จะต้องมีการหักในรายการต่างๆ ตามระเบียบ               
ซ่ึงในปัจจุบันนี้ในทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำบัญชี
มาตรฐานใหม่ ในปี พ.ศ.2564 ได้มีการจัดให้ทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม      
ที่ สามารถนำไปใช้ ได้ ตามรายงานการเงินระหว่างปี  เงินสะสมตามบัญชี                   
เงิ นฝากธนาคารที่ นำไปใช้ ได้  ณ วั นที่  30 กั นยายน 2565 นั้ น อยู่ ที่  
284,792,189.31 บาท จะต้องหักสำรองตามระเบียบ ซึ่งการหักสำรอง                 
ตามระเบียบนี้ จะประกอบไปด้วย  

  1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งเราจะกันไว้
ทั้งหมด 6 เดือน จำนวน 108,000,000.00 บาท  

  2. กันไว้ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น              
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น จำนวน
49,030,000.00 บาท 

  3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด              
ที่นำส่งประจำปี 2565 จำนวน 3,945,319.50 บาท 

 ในส่วนที่หักสำรองตามระเบียบก็จะหักไว้ที่ 123,816,869.81 บาท และ
จากนั้นจะหักเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันและบวกเงินสะสม           
ที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว และรับคืนเงินรายจ่าย           
ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ดังนั้น เราจะสามารถใช้จ่ายเงินสะสมจริงๆ        
. 

 



๑๖ 
 

นายเมธภีพัทธ์  สุขทั่วญาติ จำนวน 121,824,279.81 บาท ส่วนยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน
ผู้อำนวยการกกองคลัง 130,748,083.01 บาท นั้น เป็นเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เราจะหักจาก                
. เงินคงเหลือที่เราใช้จ่ายตามข้อบัญญัติในแต่ละปีงบประมาณ จะหักไว้              
. 15 เปอร์เซ็นต์ จะฝากไว้ในบัญชีธนาคารของเราทุกๆ ปีเรื่อยมา สำหรับ             
. ตัวเลขเรื่องของเงินสะสม ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านผู้อำนวยการกองคลัง ครบั  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานที่ประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 
    ขอเชิญท่านเจริญ  สมปาน ครับ    

นายเจริญ  สมปาน    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน            
.  กระผมนายเจริญ  สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เขต 4 

    ขอสอบถามเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติ หน้า 393 และในประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการประเภทการก่อสร้าง หน้า 3 และหน้า 4 โครงการ
ก่อสร้างพนังหินเรียงกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งห้วยสรอย สูง 3.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร งบดำเนินงาน 488,000.00 บาท และโครงการ
ก่อสร้างพนังหินเรียงกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งห้วยสลก สูง 3.00 เมตร      
ยาว 70.00 เมตร งบดำเนินการ 485,000.00 บาท เหตุใดงบดำเนินงาน 
พ้ืนที่ที่มีความยาวน้อยกว่าจึงใช้งบดำเนินการมากกว่า และใช้ปริมาณ             
หินเรยีงมากกว่าครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านเจริญ  สมปาน ครบั  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอเชิญท่านผู้อำนายการกองช่าง ครับ 
ประธานที่ประชุม   
     

นายสมาน สงกอก   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   ขออนุญาตให้ฝ่ ายสำรวจออกแบบตรวจสอบข้อมูลสักครู่                   
และจะนำข้อมูลมาชี้แจงครับ อาจจะเกี่ยวข้องกับรายละเอียดระยะทาง           
การขนส่งวัสดุทำให้ราคาแตกต่างกัน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง ให้กองช่างไปตรวจสอบข้อมูล
ประธานสภา อบจ.แพร่ ให้ละเอียดและนำมาชี้แจงด้วยครบั  
ประธานที่ประชุม   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
    ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม กระผมใคร่ขอมต ิ
 



๑๗ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ                   
ประธานสภา อบจ.แพร่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การ
ประธานที่ประชุม บริหารส่วนจังหวัดแพร่ (วาระท่ีหนึ่ง)    
    ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แห่งนี้  
ประธานสภา อบจ.แพร่ ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ             
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2567 ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่หนึ่ง) 

 การคัด เลือกคณะกรรมการแปรญั ตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 
 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น             
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
 ข้อ 103 คณะกรรมการ สภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ    
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น                 
มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน.....   
 ในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ เสนอครับ 
 ขอเชิญท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติทีเ่คารพทุกท่าน             
 กระผมใคร่ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชุดใหม่ จำนวน 
7 ท่าน ครับ   

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร ่  ตามที่ท่านโชคชัย พันศิริวรรณ เสนอให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานที่ประชุม ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567           
.  ชุดใหม ่จำนวน 7 ท่าน                
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไมมี่  กระผมใคร่ขอมติ  
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั 
 
 
 



๑๘ 
 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณ ครับ  สรุปว่าที่ ประชุมแห่ งนี้ มี มติ เห็ นชอบตามที่              
ประธานสภา อบจ.แพร่ ท่านโชคชัย พันศิริวรรณ เสนอให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานที่ประชุม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชุดใหม่ จำนวน              
.  7 ท่าน ครับ  

 ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2567 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                      
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับ
ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่น มีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น             
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น               
ชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
 (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ..... 
 ข้อ 107 .....วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น                
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณี                 
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
         การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน.....       

  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
คนที ่1 ขอเรียนเชิญครับ   

    ขอเชิญท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ครบั 

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร ่อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

   ขอเสนอนายวุฒิพงศ์  กาซ้อง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
คนที ่1 ครับ   

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 
 
 



๑๙ 
 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จงัหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 2 ขอรับรองตามที่ท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล 
เสนอครับ 

นายบุญโชติ  ยานสกุล   รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายบุญโชติ  ยานสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต 2 ขอรับรองตามที่ท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล 
เสนอครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานทีป่ระชุม พ.ศ.2567 คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้             

นายวุฒิ พงศ์  กาซ้ อง เป็ นคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างข้ อบัญ ญั ติ                   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คนที่ 1 ครับ
   

ที่ประชุม    รบัทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม คนที ่2 ขอเรียนเชิญครับ   
   ขอเชิญท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 

นางสุขาวดี  วังคำ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   ดิฉันนางสุขาวดี  วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 2 

   ขอเสนอนายโชคชัย พันศิริวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
คนที ่2 ค่ะ   

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 
 



๒๐ 
 

นายแสงสว่าง  เสือขำ     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายแสงสว่าง เสือขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จงัหวัดแพร ่อำเภอลอง เขต 1 ขอรับรองตามทีท่่านสุขาวดี  วังคำ เสนอครับ 

นายธีรยุทธ์  เอกจิตต ์   รบัรอง (ยกมือ)   
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติทีเ่คารพทุกท่าน 

   กระผมนายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต ๒ ขอรับรองตามที่ท่านสุขาวดี  วังคำ  
เสนอครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานทีป่ระชุม พ.ศ.2567 คนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครบั 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้             

นายโชคชัย พันศิริวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คนที ่2 ครับ 
  

ที่ประชุม    รบัทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม คนที ่3 ขอเรียนเชิญครับ   
   ขอเชิญท่านธีรยุทธ์  เอกจิตต ์ครับ 

นายธีรยุทธ์  เอกจิตต ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต ๒    

   ขอเสนอนายภิญโญ ชมภูมิ่ ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ            
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
คนที ่3 ครบั  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 
 
 



๒๑ 
 

นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายวุฒพงศ์ กาซ้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 ขอรับรองตามที่ท่านธีรยุทธ์ เอกจิตต์
เสนอครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง   รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน               
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 1 ขอรับรองตามที่ท่านท่านธีรยุทธ์ เอกจิตต์
เสนอครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานทีป่ระชุม พ.ศ.2567 คนที่ 3 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้             

นายภิญ โญ  ชมภู มิ่ ง  เป็ นคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ า งข้อบัญ ญั ติ                   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คนที่ 3 ครับ
   

ที่ประชุม    รบัทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม คนที ่4 ขอเรียนเชิญครับ   
   ขอเชิญท่านพยอม  ขุนชุ่ม ครับ 

นางสาวพยอม  ขุนชุ่ม   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   ดิฉันนางสาวพยอม  ขุนชุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต 3    

   ขอเสนอนางกุลชา  บัญสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ            
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
คนที ่4 ครับ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 
 



๒๒ 
 

นายทศนาถ  สำเนียง   รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายทศนาถ  สำเนียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เขต 3 ขอรับรองตามที่ ท่านพยอม ขุนชุ่ม    
เสนอครับ 

 

นายวังสาคร  หมั่นขีด     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายวังสาคร  หมั่นขีด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                  
จังหวัดแพร่ อำเภอเด่นชัย เขต 2 ขอรับรองตามที่ท่านพยอม ขุนชุ่ม เสนอครับ 
. 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานทีป่ระชุม พ.ศ.2567 คนที่ 4 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้             

นางกุ ลชา บัญสว่ าง เป็ นคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ า งข้อบัญ ญั ติ                   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คนที่ 4 ครับ
   

ที่ประชุม    รบัทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม คนที ่5 ขอเรียนเชิญครับ   
   ขอเชิญท่านบุญโชติ  ยานสกุล ครับ 

นายบุญโชติ  ยานสกุล   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายบุญโชติ ยานสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต ๒    

   ขอเสนอนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล เป็นคณะกรรมการ             
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567 คนที ่5 ครับ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 
 
 



๒๓ 
 

นายพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์    รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 1 ขอรับรองตามท่ีท่านบุญโชติ  ยานสกุล
เสนอครับ 

นายสนิท  เวียงนาค     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายสนิท เวียงนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 1 ขอรับรองตามที่ท่านบุญโชติ  ยานสกุล              
เสนอครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานทีป่ระชุม พ.ศ.2567 คนที่ 5 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้             

นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คนที่ 5 ครับ
   

ที่ประชุม    รบัทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ประธานสภา อบจ.แพร ่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม คนที ่6 ขอเรียนเชิญครับ   
   ขอเชิญท่านผิน  สิงห์เทพ ครับ 

นายผิน  สิงห์เทพ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายผิน สิ งห์ เทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 5    

   ขอเสนอนายอรรถพล  คำมีสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
คนที ่6 ครับ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 
 
 



๒๔ 
 

นางธนินจิตรา  ศุภศิริ     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางธนินจิตรา ศุภศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จงัหวัดแพร ่อำเภอหนองม่วงไข ่เขต 1 ขอรับรองตามทีผ่ิน สิงห์เทพ เสนอค่ะ 

 

นายยุทธพันธุ์  บรรลือ     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   กระผมนายยุทธพันธุ์  บรรลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                  
จังหวัดแพร่  อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 ขอรับรองตามที่ ท่านผิน สิ งห์ เทพ                  
เสนอครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานทีป่ระชุม พ.ศ.2567 คนที่ 6 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้             

นายอรรถพล คำมีสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คนที่ 6 ครับ
   

ที่ประชุม    รบัทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม คนที ่7 ขอเรียนเชิญครับ   
   ขอเชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น 

   ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 1    

   ขอเสนอนางสุขาวดี วังคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567            
คนที ่7 ค่ะ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 
 
 
  



๒๕ 
 

นางสาวพยอม  ขุนชุ่ม   รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกทา่น    

   ดิฉันนางสาวพยอม  ขุนชุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอลอง เขต 3 ขอรับรองตามทีท่่านกุลชา บัญสว่าง เสนอค่ะ 

นายปฏิพล  จอมดวง     รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรตทิี่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายปฏิพล จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 2 ขอรับรองตามที่ท่านกุลชา บัญสว่าง               
เสนอครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานทีป่ระชุม พ.ศ.2567 คนที่ 7 อีกหรือไม ่ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้             

น างสุ ข าวดี  วั งค ำ  เป็ น ค ณ ะกรรมการแป รญั ต ติ ร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ                   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คนที่ 7 ครับ
   

ที่ประชุม    รบัทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   เป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบจ.แพร ่ จั งหวัดแพร่  เพ่ื อเป็ นคณะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างข้อบัญ ญั ติ  เรื่ อ ง                
ประธานทีป่ระชุม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 
   1. นายวุฒพิงศ ์  กาซ้อง  
   2. นายโชคชัย    พันศิรวิรรณ  

 3. นายภิญโญ    ชมภูมิ่ง  
 4. นางกุลชา    บัญสว่าง  
 5. นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล  
 6. นายอรรถพล  คำมีสว่าง  
 7. นางสุขาวดี  วังคำ  

  ทำหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕67 ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

 
 
 
 
 



๒๖ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ และกำหนด       
ประธานสภา อบจ.แพร่         นัดประชุม เพ่ือแปรญัตติร่างขอ้บัญญัต ิ 
ประธานที่ประชุม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรญัตติด้วย และข้อ 45 
ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ ไว้ ไม่น้ อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่ วโมง                   
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนัน้ 
 ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ครับ 

ขอเชิญท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ครับ 

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 6  

  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเสนอกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕67 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18, 21 
- 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 และนัดประชุมเพ่ือแปรญัตติ              
ร่างข้อบัญญัติฯ ตั้งแต่วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 -                
๑5.00 น.  ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ครับ                 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอผู้รบัรองโดยการแสดงตนด้วยครับ 
ประธานที่ประชุม 

นายอรรถพล  คำมีสว่าง       รับรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

   กระผมนายอรรถพล  คำมีสว่าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 3 ขอรับรองตามทีท่่านปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล 
เสนอครับ 

 

 

 



๒๗ 
 

นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง     รบัรอง (ยกมือ) 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

   กระผมนายวุฒิพงศ์  กาซ้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 ขอรับรองตามที่ ท่านปัญจพัฒน์               
สิริกรวัฒนกุล เสนอครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืน             
ประธานสภา อบจ.แพร ่ อีกหรือไม ่ถ้าไมมี่  กระผมใคร่ขอมต ิ 
ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดเห็นชอบ 

ตามที่ท่านปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒกุล เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕67               
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18, 21 - 22 สิงหาคม 2566 
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อาคาร 1 ชั้น 1 และนัดประชุมเพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ตั้งแตว่ันที่ 23 
- 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - ๑5.00 น.  ณ สำนักงานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1     

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 23 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันเสนอ
ประธานสภา อบจ.แพร ่ คำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
ประธานที่ประชุม พ.ศ.๒๕67 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่  18, 21 - 22              
. สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภาองค์การ           
. บริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 และนัดวันประชุมเพ่ือแปรญัตติ            
. ร่างข้อบัญญัติฯ ตั้งแตว่ันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - ๑5.00 น.  
. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1  
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 
    ข้อ 5 .3  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติ งานตามนโยบาย          
  ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2565 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ตามที่ข้าพเจ้านายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้งสิ้น 
7 นโยบาย ประกอบด้วย 
 
 



๒๘ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ    1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 
นายก อบจ.แพร่    2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
  4. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ข้าพเจ้าและคณะผู ้บริหารได้ร่วมกันบริหารราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ และได้จัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประจำป ี พ .ศ .2565 ซึ ่ง เป ็นการปฏ ิบ ัต ิต ามมาตรา 35/4 แห ่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถ ึง (ฉบ ับที ่ 5 ) พ .ศ.2562 เร ียบร้อยแล้ว  จ ึงขอรายงานแสดงผล               
การปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประจำปี พ.ศ.2565 ให้รับทราบโดยมีผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
โดยสรุป ดังนี้ 

  1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการพัฒนาการศึกษา 

โดยจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่                    
ทัง้ 3 แห่ง คือ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชา-
อุปถัมภ์) อำเภอหนองม่วงไข่, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
เด่นไชยวิทยา อำเภอเด่นชัย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
บ้านไผ่ย้อย อำเภอร้องกวาง และได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
และองค์กรทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย เพื ่อพ ัฒนาการศึกษาในจังหวัดแพร่ให ้ม ีค ุณภาพ             
มากยิ่งขึ้น 

 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
  ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้พัฒนาการศึกษา

ทั้งดำเนินการเองและอุดหนุนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่ เขต 1 และเขต 2 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแพร่ ตลอดถึงมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ครอบครัว
ยากจน จำนวน 33 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 13,700,136.80 บาท               
ซ่ึงทำให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น นักเรียนนักศึกษา 
มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ตามที่ต้องการตามศักยภาพ
ของแต่ละคน และได้สนับสนุนส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 



๒๙ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ 2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
นายก อบจ.แพร่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ            

ทั้งทางด้านการลงทุน การผลิตและจำหน่ายสินค้า การบริการในชุมชน              
โดยส่ ง เสริ มการประกอบอาชีพที่ มี มู ลค่ า พ้ื น ฐาน  ด้ านการไฟ ฟ้ า                
เพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจในการนำนวัตกรรมแบบใหม่มาประยุกต์ใช้และพัฒนาอาชีพ                
ที่มีอยู่ให้สามารถดำเนินการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพและได้จำนวนมากขึ้น 
สร้างความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินกิจกรรม
ด้านการผลิตและจำหน่ าย ส่ งเสริมการท่องเที่ ยวของจั งหวัดแพร่                 
ให้เป็นที่รู้จักในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมประชาชนในการ
ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                     
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
  องค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนา                  

ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,357,130.- บาท                
ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร 
ประชาชนดำเนินการได้เป็นอย่างดี และเป็นการกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจ         
ของจังหวัดแพร่ให้ดีขึ้น อีกทั้งทำให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแพร่มีอาชีพ               
มีรายได้ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต อันทำให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการพัฒนาสังคมและ

สาธารณสุข โดยการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนด้านสถานที่เล่นกีฬา
และการออกกำลังกายภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
โดยมี การปรับปรุ งซ่ อมแซมสนามกีฬ าให้ มี สภ าพที่ ดี มี ม าตรฐาน                      
การขับเคลื่อนการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทรราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้อยู่ ใน            
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ การจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และการฝึกอบรมและสัมมนาเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี    
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น การสร้างความรู้ความเข้าใจปัญหาและโทษ             
ของยาเสพติดทำให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับการรักษาพยาบาลที่เป็น
ทางเลือกและมีความสะดวก รวมทั้งได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีความรัก 
มีความสามัคคี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี และร่วมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น             
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม เป็นการทำนุบำรุง
ศาสนาทุกศาสนาในจังหวัดแพร่ ให้สามารถใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
เป็นเครื่องขัดเกลา จิตใจของศาสนานิกชนให้มุ่งมั่นกระทำคุณงามความดี             
.            

 
 



๓๐ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ ทั้งในส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งจะทำให้สังคมมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็น   
นายก อบจ.แพร่ อย่างดีและอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ตลอดถึงการสนับสนุนส่งเสริม           
. ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและ              
. สืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไป 
 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนิน
โครงการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข จำนวน 14 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 4,506,971.- บาท โดยดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือ
หน่วยงานและองค์กรการกุศลในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 เช่น การให้ใช้พ้ืนที่ห้องประชุมและอาคารพัสดุเป็นโรงพยาบาลสนาม 
จังหวัดแพร่ จัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และทำให้ประชาชนดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข มีความรัก มีความสามัคคี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  และร่วมสืบสานงานประเพณี  
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

4. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนา
และให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในจังหวัดแพร่ตามอำนาจหน้าที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการ   
พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน        
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างขวัญกำลังใจ              
บุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติงาน และจัดทำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กรและประชาชน รวมทั้งจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและมีจำนวน 
เพียงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 

 ผลการปฏิบัตงิานตามนโยบาย 
  ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการ

พัฒนาการเมืองและการบริหาร โดยพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ บุคลากรและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ จำนวน 14 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,475,195.- บาท 
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้แก่บุคลากรในองค์กร            
เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดแพร่ เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน        
ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เคารพในสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย       
. 

 
 



๓๑ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ กำหนด ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน                
นายก อบจ.แพร่ ซึ่งทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างจิตสำนึก           
. ให้บุคลากรในองค์กรมีความซื่อสัตย์ และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น         
. จากผลการดำเนินงานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ทำให้องค์การ          
. บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเป็นหน่วยงาน              
. ที่ ได้ ผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนิ น งาน               
. ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หน่วยงานที่มี               
. ผลคะแนนระดับ AA” 

5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในจังหวัดแพร่               
เช่น การคมนาคม แหล่งน้ำ และอาคารสถานที่ เพ่ืออำนวยความสะดวกรวดเร็ว
และความปลอดภัย ให้แก่พ่ีน้องประชาชนในการเดินทาง การขนถ่ายสินค้า
พืชผลทางการเกษตรและการจัดกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น โดยการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
รวมทั้ งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านแหล่งน้ำสำหรับ
การเกษตรและสำหรับอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ โดยได้ร่วมมือกับ
จังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดแพร่และศูนย์บริหาร
จัดการน้ำจังหวัดแพร่  ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้น                  
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดแพร่ได้ร้องขอให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่เข้าไปดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในภาพรวมและอยู่ในกรอบ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ 

 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้าง

เพ่ือเป็นการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในจังหวัดแพร่ จำนวน 52 โครงการ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 32,784,906.80 บาท ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  การสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลูกรัง และถนนลูกรัง              
ด้วยดินซีเมนต์ เพ่ือความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตร การขุดลอกแหล่งน้ำ การก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ำให้สามารถเก็บน้ำได้ปริมาณมากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหา             
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง และติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
บนถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทำให้
ประชาชนในท้องถิ่นสมารถสัญจรไปมาด้วยความรวดเร็วปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และการประกอบกิจกรรมสาธารณะไดส้ะดวกปลอดภัย 

 
 
 
 



๓๒ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ 6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายก อบจ.แพร่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน           
ในจังหวัดแพร่ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี       
ความอุดมสมบูรณ์ และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งได้ร่วมกับประชาชน
ในท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ป่าในจังหวัดแพร่ ตลอดทั้งการขุดลอกคูคลอง                
ที่ตื้นเขิน เพ่ือให้น้ำไหลได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วม และบรรจนุ้ำได้มากข้ึน 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
 ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
1,114,832.- บาท เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ โดยได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และประชาชน                    
ในพื้นที่ ทำให้มีพ้ืนที่ป่าไม้มากขึ้นและทำให้มีแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค                
ของประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและมีความสุข 

 7. นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร    
 ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการด้านความร่วมมือกับ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอ่ืนในพ้ืนที่               
โดยดำเนินการผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา ได้แก่ การจัดทำแผน            
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ได้ รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในพ้ืนที่ดำเนินการ
พัฒนาด้านการคมนาคมและแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการพัฒนาด้านการ

คมนาคมและแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน จำนวน 158 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
1,440,238.30 บาท โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน           
ท้องถิ่นอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ทำให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่มีกรอบการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
และทำให้การพัฒนาดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและเกิดความร่วมมือ             
ในการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดแพร่ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งทำให้ประชาชน      
.           

 
 



๓๓ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ  มีถนนที่ สะดวกในการเดินทางและการขนส่ง และมีแหล่งน้ ำสำหรับ               
นายก อบจ.แพร่                       อุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียงมากยิ่งขึ้น 
     ตามที่ ข้ าพ เจ้ า ได้ แถล งราย งาน แสดงผลการป ฏิ บั ติ งาน             

ตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมานั้น ข้าพเจ้าตระหนักว่านโยบายการพัฒนา              
ทีไ่ด้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ
ที่ เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้ งตอบสนอง             
ความต้องการของประชาชนชาวแพร่ได้เป็นอย่างดีนั้น เป็นผลมาจาก                
การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน                   
ในจังหวัดแพร่ ซึ่งข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ พ่ีน้องประชาชนและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คงให้ความร่วมมือ             
เป็นอย่างดีในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแพร่            
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามกรอบอำนาจหน้าที่ ให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้รายงาน    
ประธานสภา อบจ.แพร่ แสดงผลการปฏิ บั ติ งานตามนโยบายของนายกองค์ การบริหารส่ วน 
ประธานที่ประชุม. จงัหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2565       

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดจะอภิปราย            
หรอืซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 
 ถ้ าไม่ มี เป็ น อัน ว่ าสภาฯ  แห่ งนี้ รับท ราบ รายงานแสดงผล                    
การปฏิบัติ งานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
ประจำปี พ.ศ.2565 

 

ที่ประชุม    รับทราบอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ข้อ 5.4 เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัด          
ประธานทีป่ระชุม การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

      ระ เบี ยบ วาระที่  5  ข้ อ  5 .๔  ก ระผม ใค ร่ ข ออนุ ญ าต ให้                      
นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
ไดเ้ป็นผู้นำเสนอ ครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 
 
 



๓๔ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
รองปลัด อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกทา่น 

 ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ                        
ตามตัวชี้วัดในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี  พ.ศ.256๖  แบบออนไลน์              
ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ 
และให้รายงานผลการประเมินฯ ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ
ประมวลผลฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้ 
1. สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 

  ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - มีร้อยละผลการประเมินในภาพรวมสูงกว่ารอ้ยละค่าเป้าหมาย 

   ด้านที่ 2 ด้านการผังเมือง 
   - ไมไ่ด้ดำเนินการ 

   ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - มีร้อยละผลการประเมินในภาพรวมสูงกว่าร้อยละค่าเป้าหมาย 

   ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 
 - มีผลการประเมินให้มีการพัฒนาในอนาคต (เนื่องจากมีร้อยละ   
      ผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละค่าเป้าหมาย) 

ด้านที่  5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ  
บบบ       ปลอดภัย 

   - มีผลร้อยละการประเมินในภาพรวมสูงกว่าร้อยละค่าเป้าหมาย 

ด้านที่ 6  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุ  ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว  
...........   และการลงทุน 

   - มีผลร้อยละการประเมนิในภาพรวมสูงกว่าร้อยละค่าเป้าหมาย 

   ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - มีผลร้อยละการประเมินในภาพรวมสูงกว่าร้อยละค่าเป้าหมาย 

ด้านที ่8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
.............. และโบราณสถาน 

   - มีผลร้อยละการประเมินในภาพรวมสูงกว่าร้อยละค่าเป้าหมาย 

 จึงขอเรียนเสนอรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ            
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 
พ.ศ.2566 ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              ได้
โปรดทราบ  

 

 



๓๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานทีป่ระชุม    ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้รับทราบ  
.  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของ              
.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจำปี พ.ศ.256๖ 

ที่ประชุม    รบัทราบ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที ่5 ข้อ 5.๕ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   5.๕ ญัตติการแบ่งหักเป็นทีส่าธารณประโยชน์ สถาบนัพัฒนาผู้นำ 
ประธานทีป่ระชุม  ท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครบั 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ขอความอนุเคราะห์
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น ทำการรังวัดที่ดินเพ่ือสอบเขตโฉนด
ที่ดินโดยรอบบริเวณสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 พบว่า แนวเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
1363 เนื้อที่ 4 ไร่ 92 ตารางวา ของสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทางด้านทิศใต้อยู่ในถนนสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 
152.18 ตารางเมตร ปัจจุบันมีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคี ยง          
ใช้สัญจรไปมาร่วมกัน  และนายกเทศมนตรีตำบลสู งเม่น ได้ แจ้ งว่า                
ถนนสาธารณะอยู่ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสูงเม่น  และ               
เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงขอความอนุเคราะห์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ให้ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น เนื้อที่  
152.18 ตารางเมตร ของโฉนดที่ ดิน เลขที่  1363 จึ งถือเป็ น พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304(2) 
ทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งโดยสภาพประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ใช้สอยร่วมกัน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304(2) หมายถึง
ทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งโดยสภาพประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้สอยร่วมกันได้ 
ตัวอย่างที่ดีที่สุด คือ ถนนหนทาง แม่น้ำลำคลอง ซึ่งสาธารณชนใช้สัญจร          
ไปมา ที่สาธารณประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ 3 ประการ คือ 

  1. เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เช่น แม่น้ำลำคลอง 
  2. เกดิขึ้นโดยสภาพการใช้ เช่น ป่าช้าสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ 

  3. เกิ ด ขึ้ น โด ย ผ ล ข อ งก ฎ ห ม าย  เช่ น  ก า ร อุ ทิ ศ ให้ เป็ น
สาธารณประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยปริยาย เช่น การอุทิศที่ดิน
ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
 
 
 



๓๖ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ หมายถึง กรณีผู้มีชื่อในหนังสือ
นายก อบจ.แพร่   แสดงสิทธิในที่ดินได้ขอโอนที่ดินเพียงบางส่วนไม่เต็มทั้ งแปลงให้ เป็น                 
.    สาธารณประโยชน์  โดยมีการรังวัดกันส่วนที่ประสงค์จะโอนให้ เป็น             
.    ที่สาธารณะออกจากหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทน            
.    หรือไมก่็ตาม 

เพ่ือให้การกำหนดเขตที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ จึงขอเสนอญัตติ
การแบ่ งหั ก เป็ นที่ ส าธารณ ประโยชน์  สถาบัน พัฒ นาผู้ น ำท้ องถิ่ น             
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ดังนั้น  ขอเสนอญั ตติการแบ่ งหักเป็นที่ สาธารณ ประโยชน์      
สถาบันพัฒนาผู้ นำท้องถิ่น  องค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  ที่ ส่ งให้                 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว 
 จึ งเรี ยนมาเพ่ื อ ให้ สภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                 
โปรดพิจารณาต่อไป  

    ขอขยายความให้ เข้าใจง่ายที่ดินของสถาบันพัฒนาท้องถิ่น                 
ที่อำเภอสูงเม่น ทางด้านทิศใต้เป็นถนนของชาวบ้านที่ใช้สัญจรกันไปมา           
นานแล้ว เมื่อไปทำการรังวัดที่ดินของเราไปอยู่กลางถนน ซึ่ งตรงนั้น
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เทศบาลตำบลสูงเม่นทำหนังสือมาว่า           
จะขอให้เราแบ่งทีดิ่นดังกล่าวเป็นถนนสาธารณประโยชน์ร่วมกันครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านนายกฯ ครบั           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไมมี่ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติการแบ่งหักเป็นทีส่าธารณประโยชน์  
สถาบันพัฒนาผู้นำทอ้งถิน่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครบั  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 23  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติการแบ่งหัก
ประธานสภา อบจ.แพร่ เป็นทีส่าธารณประโยชน์ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประธานที่ประชุม  ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.6 

 ข้อ 5.6 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 
 



๓๗ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
นายก อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

      ระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.6 - 5.8 กระผมใคร่ขออนุญาตให้                      
นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
ไดเ้ป็นผู้นำเสนอ ครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 

นางสาวปาริชาติ  หริัญรัตน์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
รองปลัด อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลา

เบิกจ่ายเงิน - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เนื่องจากมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติ          
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2565 ของกองช่าง จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 422,700.- บาท 
(สี่แสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)             
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม               
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมั ติ กันเงินต่อ           
สภาทอ้งถิ่นได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งป ี

   กรณี เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการกัน เงินตามวรรคหนึ่ งแล้ ว                                 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

 
 
 
 
 



๓๘ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   ดั งนั้ น  องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  จึ งขอเสนอญั ตติ                  
รองปลัด อบจ.แพร่ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ               
. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองช่าง จำนวน                  
. 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 422,700.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพัน-               
- เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเสนอทุกท่านแล้ว 
    จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณา

อนุมัตติ่อไป 
    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม    ถ้าไม่มีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน -                  
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่     
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่หน็ชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย               
ประธานทีป่ระชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.7 
    ข้อ 5.7 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 

  ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
รองปลัด อบจ.แพร ่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน               

ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 
ของกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เนื่องจากมีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น 
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่จึงมีความจำเป็น 
ต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2566 ของกองช่าง จำนวน 6 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
5,168,800.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

 
 
 



๓๙ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย                
รองปลัด อบจ.แพร ่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  
. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)             
. พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม               
. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคแรก ในกรณีที่มี             
. รายจ่ายหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน                  
. แต่มีความจำเป็น ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
. รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติ          
กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ของกองช่าง จำนวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 5,168,800.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเสนอทุกท่านแล้ว  
 จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

     

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม    ถ้าไม่มีทา่นใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี -                 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่     
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มตทิี่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่หน็ชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานทีป่ระชุม งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.8 
    ข้อ 5.8 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 
     ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

 

 

 

 



๔๐ 
 

นางสาวปาริชาติ  หริญัรัตน์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
รองปลัด อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
แจ้งความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ             
พ .ศ .2566  เพ่ื อน ำมาโอน เพ่ิ มและโอนตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่                           
จำนวน 7 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,449,440.- บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ และจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและตอบสนองความต้องการ                    
ของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้อง ขอโอนลด ขอโอนเพ่ิม
และขอโอนตั้งรายการใหม่ ดังนี้  
 โอนลด 

 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอโอนลด จำนวน                 
1 รายการ เป็นเงิน 794,000.- บาท 
 2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอโอนลด 
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 156,000.- บาท 
 3. กองช่าง ขอโอนลด จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,210,900.- บาท 
 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนลด จำนวน 6 
รายการ เป็นเงิน 1,182,340.- บาท  
 5. กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 106,200.- บาท 
. 
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 8,449,440.- บาท  

 

 โอนเพิ่ม 
 กองช่าง จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 470.- บาท 

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 470.- บาท .  

 โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 แผนงาน 

จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 1,522,000.- บาท 
 2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แผนงาน 
จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 156,000.- บาท 
 3. กองช่าง จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 
4,008,730.- บาท 
 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 
6 รายการ เป็นเงิน 454,340.- บาท  
 5. กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 แผนงาน จำนวน 5 รายการ               
เป็นเงิน 426,200.- บาท 
 6. กองสาธารณสุข จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 26 รายการ  
เป็นเงิน 1,881,700.- บาท  

รวมโอนตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 74 รายการ เป็นเงิน 8,448,970.- บาท 
 
 

 



๔๑ 
 

นางสาวปาริชาติ  หริญัรัตน์  สำหรับรายละเอียดที่ ขอโอนลด โอนเพ่ิม และโอนตั้ งจ่าย              
รองปลัด อบจ.แพร่ เป็นรายการใหม่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แจกจ่ายให้กับ            
. ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติ ไว้พิจารณา              
. ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมแล้ว 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4             
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 กำหนดว่า การโอนเงิน           
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ             
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิน่ 
 จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ              
ที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอบคณุท่านรองปลัดฯ ครับ 

ประธานสภา อบจ.แพร่  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานทีป่ระชุม  ถ้าไมม่ีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใครข่อมติ 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 23  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประธานทีป่ระชุม  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ทีจ่ะเสนอหรอืไม ่     
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านอรรถพล คำมีสว่าง ครับ 

นายอรรถพล คำมีสว่าง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายอรรถพล คำมีสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 3 
 
 
 



๔๒ 
 

นายอรรถพล คำมีสว่าง  เรื่ องแรกตอนนี้ กำลั งจะเข้ าสู่ งบประมาณ ปี  พ .ศ .2567            
ซ่ึงในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมานี้ทางเขตเลือกตั้งที่ 3                 
อำเภอสอง ได้รับโครงการต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณจากทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่เข้าไปในพ้ืนที่ ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แต่ที่ไม่ได้ความร่วมมือ ไม่ได้รับ  
การประสานงานในการเข้าพ้ืนที่มาโดยตลอด คือ ศูนย์บริหารจัดการน้ำ
จังหวัดแพร่ ซึ่งตลอดระยะเวลาปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาศูนย์บริหารจัดการน้ำ
จังหวัดแพร่ มีรางวัลและบทบาทเป็นจำนวนมาก ในพ้ืนที่ทั่วจังหวัด แต่กรณี
ที่ไม่ว่าจะเป็นได้รับงบประมาณทางตรงหรือจากการสมทบ จากมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ แต่ว่าเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ แม้ทางกฎหมายจะไม่ได้กำหนดว่า
ต้องแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ทางผมเองอยากจะทราบด้วยว่า          
ท่านทำอะไรในพ้ืนที่ โครงการต่างๆ เข้าไปทำไม่เคยแจ้ง ในครั้งต่อไป         
หากมี โครงการที่ ต้ องเข้ าไปทำใน พ้ืนที่ สมาชิกสภาฯ อยากให้ แจ้ ง             
ให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบเป็นข้อมูล นำเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ฝากถึง
ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ว่า โครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็น          
ของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ขอช่วยแจ้งให้ทราบเป็นข้อมูลด้วย        
คงไม่เสียหาย เรื่องที่สอง ขอทราบความคืบหน้าการถ่ายโอนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตามนโยบายท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง  เป็นสิ่งที่
ประชาชนกำลังจะมีความสุขกับการบริการในเรื่องของ รพ.สต. ที่ผ่านมา 
รพ.สต. มีความยุ่งยากและลำบากในการจัดซื้อและสนับสนุนเรื่องของการ
บริการทางการแพทย์ หรือบุคลากรต่างๆ แต่เมื่อรพ.สต. โอนย้ายมาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผมคาดหวังว่าประชาชนจะได้รับการบริการ
อย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษา การแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องการให้ความรู้                  
เรื่องอุปกรณ์ ต่ างๆ ผมขอสอบถามว่า กรณี ที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง               
อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว จะใช้เวลาอีกนานหรือไม่ที่ รพ.สต. จะสามารถปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกและบริการ    
ให้กับประชาชนได้สูงสุด เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ เราได้รับ             
ข่าวดีตรงนี้ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ในส่วนของ รพ.สต. มีการตื่นตัว   
มีการปรับตัวเข้ากับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นแล้ว            
หากการเร่งรัดตรงนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี จะทำให้การแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม
ในสิ่ งที่ ท รุด โทรมเสียหายมานาน ให้ประชาชนได้ เข้ าไปใช้บริการ             
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผมขอสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯ           
ไปยังท่ านผู้บริหารว่า จะใช้ เวลาในการจัดการตรงนี้ อีกนานหรือไม่              
ติดขัดตรงไหน สมาชิกสภาฯ จะได้นำข้อมูลไปถ่ายทอดให้ประชาชน            
ได้รับทราบ เพ่ือความมัน่ใจและสบายใจ ขอบคุณครับ 

 

 
 
 
 



๔๓ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านอรรถพล คำมีสว่าง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ             
ประธานทีป่ระชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านปฏิพล  จอมดวง ครับ 

นายปฏิพล  จอมดวง   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายปฏิพล  จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 2 
 ผมมีเรื่องที่ทางพ้ืนที่ได้ฝากมาขอบคุณมายังท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และทีมงานของกองช่าง และส่วนราชการต่างๆ                 
ในสังกัด ดังนี้  ชาวบ้านหมู่ที่  4 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น ฝากกราบ
ขอบพระคุณท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และทีมงานกองช่าง ที่ ได้กรุณา
จัดสรรงบประมาณไปซ่อมแซมผนังป้องกันตลิ่งในพ้ืนที่ลำห้วยสรอย หมู่ 4 
บ้านสองแคว ตำบลป่าสัก เป็นกรณีเร่งด่วน หากว่าไม่ได้รับการซ่อมแซม
แล้วจะทำให้การทำงานปีนี้ไม่ได้ทำนาอย่างแน่นอน ท่านนายกฯ ได้กรุณา
อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมครั้งนี้  ซึ่ งชาวบ้านและผู้นำชุมชน               
ก็ได้ฝากขอบพระคุณมาครับ อีกเรื่องหนึ่งการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ                   
บ้านม่วงคำ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น  ซึ่ งกำนัน ผู้ ใหญ่บ้ านในพ้ืนที่                    
และราษฎรในพ้ืนที่ ได้ใช้ประโยชน์จากเมรุเผาศพนี้ 2 หมู่บ้านด้วยกัน                    
ได้ฝากขอบพระคุณท่านนายกฯ และผมมีเรื่องที่จะขออนุญาตเรียนฝากผ่าน
ท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ  2 - 3 เรื่อง 1. ทางองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสรอย ขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                      
ในการสนับสนุนเครื่องจักร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงถนน ขุดลอกลำห้วยในพ้ืนที่ 
ซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และกองช่างอย่างดี                   
ในปีงบประมาณที่ผ่านมานั้นทำให้ในพ้ืนที่ตำบลสรอย เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสรอย ตำบลป่าสัก ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร หมดปัญหา
เกี่ยวกับถนนที่จะขนย้ายผลิตผลทางการเกษตร และเรื่องป้องกันน้ำท่วม              
ในพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ได้ขอความอนุเคราะห์ 
จากท่านนายกฯ และกองช่าง ในปีต่อไป ซึ่งได้ทำหนงัสือขอความอนุเคราะห์
เครื่องจักรอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือพัฒนาถนนทางการเกษตร ขออนุญาตเข้าคิว            
ไว้ก่อน ถ้าหมดฤดูฝนแล้วขอความกรุณาให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักร               
อีกสักครั้งหนึ่ ง เพ่ือดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่ ถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร                 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอยต่อไป 2. ทางบ้านแม่คำม่วง หมู่ที่ 4 
ตำบลสรอย ขอความอนุเคราะห์ท่านนายกฯ และกองช่างในครั้งต่อไป                
หากน้ำลดลง ขอให้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมฝายหินกล่องเกเบี้ยน
ลำห้วยสรอยให้ด้วย ตอนนี้ชาวบ้านได้แก้ปัญหาโดยการเอาดินไปอุดช่อง     
.               
 
 



๔๔ 
 

นายปฏิพล  จอมดวง ที่น้ำลอดพ้ืนฝายไว้ เพ่ือที่จะสามารถทำนาได้สะดวกขึ้น ในอนาคตต่อไป               
หากมวลน้ำหรือกำลังน้ำมามาก ฝายแห่งนี้ก็จะเก็บกักน้ำไม่ได้เช่นเดียวกัน 
จึงขอเรียนฝากผ่านทางประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ กรุณาจัดสรรงบประมาณ 
ในการซ่อมแซมให้ด้ วย 3. เรื่องที่ท่ านนายกฯ และองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นสวัสดิการให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ 
ในเรื่องเงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปพบแพทย์ โดยเฉพาะพ้ืนที่ของผม                 
เป็นพ้ืนที่ห่างไกลมาก ชาวบ้านฝากมาขอบคุณท่านนายกฯ แม้ว่าจะเป็นเงิน
เพียงเล็กน้อย แต่มีความจำเป็นและมีความสำคัญกับคนที่ไม่มีเงินมาก 
เพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไป อยากเรียนฝากว่า หากเป็นไปได้อยากจะขอ
ความกรุณาจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น หมายถึงว่าให้ครอบคลุมมากขึ้น 
เนื่องจากว่าในพ้ืนที่ เราจะเห็นว่าชาวบ้านที่ประสบปัญหาสุขภาพ เช่น                   
ไปฟอกไตทุกสัปดาห์  ต้องขึ้นรถสองแถวไปบ้าง ต้องเหมารถรับจ้าง                 
จากสรอยมาในเมือง ไป-กลับก็เกือบ 500 บาท การได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ 
เป็นค่าซับน้ำตาอย่างดียิ่ง เขาก็ฝากกราบขอบพระคุณท่านนายกฯ มา                
ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านปฏิพล  จอมดวง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ             
ประธานทีป่ระชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านเจริญ สมปาน ครับ 

นายเจริญ  สมปาน   เรี ยนท่ านประธานสภาองค์การบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายเจริญ  สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เขต 4 

    ตามที่ผมได้สอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ  หน้า 393 และ                
ในประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทการก่อสร้าง หน้า 3 และหน้า 4  
โครงการก่อสร้างผนังหินเรียงกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งห้วยสรอยและ                 
ลำห้ วยสลก ทางกองช่างได้ ไปตรวจสอบและชี้ แจงให้ ผมทราบว่า                      
การก่อสร้างผนังหินเรียงกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งลำห้วยสลก ที่มีความยาว 
70.00 เมตร ทำการเรียงกล่องเกเบี้ยนด้านเดียว ส่วนลำห้วยสรอย                
ที่มคีวามยาว 30.00 เมตร ทำการเรียงกล่องเกเบี้ยนสองด้าน ทำให้ปริมาณ
งานเท่ากัน งบดำเนินการจึงใกล้เคียงกัน จงึขอนำเรียนให้ทุกท่านทราบครับ 

    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคณุท่านเจริญ  สมปาน ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ             
ประธานทีป่ระชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 
 



๔๕ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภา 
นายก อบจ.แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ขอบคุณท่านอรรถพล คำมีสว่าง ที่ได้กรุณาให้ข้อชี้แนะเกี่ยวกับ
การทำงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำ ผมจะดูข้อเท็จจริงและจะมานำเรียน
ตามนโยบายแล้วไปทำงานในพ้ืนที่ไหน ท่านสมาชิกสภาฯ ในพ้ืนที่นั้ น               
ต้องรับทราบ สำหรับเรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(รพ.สต) การรับโอนให้ถูกต้องตามกฎหมายคงจะใช้เวลาอีกนานพอสมควร 
โดยเฉพาะ รพ.สต. ที่อยู่ในเขตวัด ในเขตป่า อาจจะใช้เวลาเป็นปี เพราะว่า
ถ้าอย่างในเขตวัด เรื่องจะต้องถึงมหาเถรสมาคม เพ่ือให้อนุมัติมา และ      
อาจจะต้องมีค่าเช่า ยิ่งอยู่ในพ้ืนที่ป่ายิ่งช้ากว่าอีก เพราะไม่ได้ดำเนินการ            
ให้ถูกต้องมาก่อน ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ไม่น่าจะเกิน 5 - 6 เดือน ที่กรมธนารักษ์               
จะดำเนินการให้ ผมอยากจะขอเรียนว่า ในปีต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
จะรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 49 แห่ง รวมเป็น 119 แห่ง 
กับ 2 สถานีบริการสาธารณสุขชุมชน คือ ที่บ้านแม่แรม กับบ้านห้วยฮ่อม   
2 แห่งนี้ยังมีปัญหาอยู่ว่าไม่ได้เป็นสถานีบริการสาธารณสุขที่ครบรูปแบบ   
ทางกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สามารถจ้างแพทย์ ทันตแพทย์ เป็นครั้งคราว ทันตแพทย์เราจ้างในอัตรา 
500 บาทต่อชั่วโมง เราจะทำแผนไปว่าให้หนึ่งตำบลมีที่ทำฟันที่ถูกต้อง 
ตำบลอ่ืนๆ รอบๆ มาใช้บริการได้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่         
จะทำการสอบบรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือให้  รพ.สต. ต่างๆ               
มีบุคลากรให้ครบถ้วนมากกว่าเดิม เพราะยังขาดอีกมาก เช่น พยาบาล
วิชาชีพ ขาดประมาณ 30 กว่าคน แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
ไม่สามารถที่จะรับบุคลากรต่างๆ ให้เต็มได้ เพราะมีเงื่อนไขว่า เงินเดือน 
ค่าจ้าง ต้องไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ขณะนี้ 32 เปอร์เซ็นต์แล้ว 
40 เปอร์เซ็นต์นี้รวมทั้งเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิ เศษที่เขา         
จะได้รับ ถ้าบุคลากรเต็ม 40 เปอร์เซ็นต์ถือว่าไม่ได้รับเลย การจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษจากนี้ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครูในโรงเรียนอีกต่อจากนี้ รพ.สต.อีก ถ้ามีการจ่ายเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษจะเพ่ิมภาระมาอีกเยอะ เพ่ิมขึ้นมาอีก
เกือบเท่าตัว ส่วนของท่านปฏิพล จอมดวง ที่ ได้สอบถามมา ต่อไปนี้              
การซ่อมแซมต่างๆ เราจะไม่ซ่อมโดยใช้กล่องเกเบี้ยนเอาหินใส่แล้ว เพราะว่า
มันไม่ได้ผล ไม่นานก็พัง จะเน้นหนักไปทางซอยซีเมนต์ สำหรับค่าพาหนะ
เดินทางไปพบแพทย์ เราไม่ได้จำกัดงบประมาณ เป็นค่าบริการค่าเดินทาง
ของผู้ป่วย ค่าเดินทางของผู้ป่วยต่อ 1 รายรับได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี ครั้งละ
ไม่เกิน 2,000 บาท แต่ว่าจ่ายตามระยะทางจากบ้านผู้ป่วยไปโรงพยาบาล 
กิโลเมตรละ 4 บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการในเขตพ้ืนที่ของสมาชิกสภาฯ            
หลายท่าน แต่ยังมอีีกหลายที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เราทำเรื่องนี้ต้องผ่านสมาชิกสภาฯ          
. 
 
 



๔๖ 
 

นายอนวุัธ  วงศ์วรรณ ท่านเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้เรา เราไม่ได้เป็นผู้ไปหา ถ้าท่านต้องการ   
นายก อบจ.แพร่ ท่านต้องไปหาผู้ป่วยตามมาตรฐาน ตามระเบียบที่กำหนด แล้วนำรายชื่อ             
. มาให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พิจารณาอนุมัติต่อไป ไม่มีกำหนด             
. ว่างบประมาณเท่าไหร่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เป็นหน้าที่อยู่แล้วว่าต้องให้               
. ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้            
. ความกรุณาในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย            
. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วาระท่ีหนึ่ง) ขอบคุณครับ 

 

นายวิตติ แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในโอกาสนี้  ผมต้องขอขอบคุณ            

ทุกท่าน ที่ ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันนี้ 
ขอขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณครับ 

   

เลิกการประชมุ   เวลา  12. 15 น. 
 
 

 (ลงชื่อ)            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                            (นางทิตติยา  สุกใส) 
                                            เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร ่
 
 

 

 (ลงชื่อ)               
                                                        (นายวิตติ  แสงสุพรรณ) 
                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ.๒๕66 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  17 สิงหาคม 2566 ถูกต้อง                
เรียบร้อยแล้ว ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 

 
(ลงชื่อ) 

  
ประธานกรรมการ 

 (นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

    

(ลงชื่อ)  กรรมการ 
 (นางสุขาวดี  วังคำ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

  

(ลงชื่อ) 
 

 
   

(นายปฏิพล  จอมดวง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

กรรมการ 

   

(ลงชื่อ)  กรรมการ 
 (นางมยุรี  ยาวิชัย) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

   

(ลงชื่อ)   กรรมการ 
 

 
 

 

(นางธนินจิตรา  ศุภศิริ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

(ลงชื่อ)   

(นายโชคชัย  พันศิริวรรณ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

กรรมการ 

   

      (ลงชื่อ)  เลขานุการ 
 (นายปัญจพัฒน์   สิริกรวัฒนกุล)  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

 


